
 

~ ๑ ~ 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗  

วันศุกร์ที่  ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมการเวก  
 

รายนามผู้มาประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายนามผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากไปราชการ/ติดภารกิจอ่ืนๆ) 
๑. อาจารย์ ดร.ใยแพร          ชาตรี 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผศ.ศกุนตาล์ มานะกล้า 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๕.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
       รศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดี  แจ้งที่ประชุม ดังนี้ 

๑.๑ ติดตามการรับนักศึกษาขั้นต่่า ๕ คนที่จ่ายค่าลงทะเบียนเรียน หากนักศึกษาไม่ครบตามก่าหนด
ระยะเวลา ๒ ปีต่อเนื่องจะต้องด่าเนินการปิดหลักสูตรตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย  
พ.ศ.๒๕๖๕ 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการวิชาการคณะรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี รองคณบดี   น่าเสนอรายงานการประชุม 
๒.๑ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  จ่านวน ๕ หน้า  

๑. รศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล 
๒. ผศ.ดร.พรรณวิภา        แพงศร ี
๓. ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน 
๔. อาจารย์ ดร.วิชัย กองศร ี
๕. ผศ.ดร.ณัฐสิมา       โทขันธ์ 
๖. อาจารย์ ดร.สุภาวิณี   ขันค่า 
๗. ผศ.ดร.วัฒนา อัจฉริยะโพธา 
๘. ผศ.พัชรลักษณ์ วัฒนไชย 
๙. ผศ.เอกชัย จงเสรีเจริญ 

๑๐. อาจารย์ชวลิต โควีระวงศ์ 
๑๑. ผศ.ดร.เศรษฐพงศ์ วงษ์อินทร์ 
๑๒. ผศ.ดร.รัตถชล อ่างมณี 
๑๓. ผศ.วีระศักดิ ์ ศรีลารัตน์ (Online) 
๑๔. อาจารย์ชุมพล จันทร์ฉลอง 
๑๕. อาจารย์ขวัญแข หนุนภักด ี
๑๖. นางสาวสายพิน ทาทอง 



 

~ ๒ ~ 

 

     มติที่ประชุม   คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗  
วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยให้มีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
รศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดี  แจ้งที่ประชุม ดังนี้ 

              ๔.๑ ขอเชิญส่งหลักสูตรเข้าร่วมโครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตาม
แนวทาง  CWIE+EEC Model Type A (CWIE+EEC Model Type A Master Class)  ในสถาบัน อุดมศึกษา 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบที่ ๒) ขอให้หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งข้อมูลในปีถัดไป เพ่ือรองรับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน ร่วมกับส่านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก  
(สกพอ.) เพ่ือสร้างต้นแบบการจัดหลักสูตรตาม CWIE Platform และประกันการมีงานท่าให้แก่ นักศึกษาตาม 
EEC Model Type A โดยหลักสูตรสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.asia/๘๖Rys   

มติที่ประชุม  คณะกรรมการวิชาการคณะรับทราบ 
 

๔.๒ การเสนอให้ปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   
หากหลักสูตรใดมีศิษย์เก่า หรือผู้ที่เคยร่วมท่างานกับทางคณะ มีผลงานเชิงประจักษ์ สามารถเสนอให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์โดยเสนอต่อมหาวิทยาลัยได้ 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการวิชาการคณะรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ผศ.ศกุนตาล์ มานะกล้า หลักสูตรโภชนาการและการก่าหนดอาหาร น่าเสนอที่ประชุม ดังนี้ 
๕.๑ พิจารณาแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรโภชนาการและการก่าหนดอาหาร วัตถุประสงค์  

๑) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านอาหาร โภชนาการและการก่าหนดอาหาร 
ตามหลักการโภชนาการและอาหารบ่าบัด โรคให้เหมาะสมกับสภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคลตลอดจนสามารถ
จัดบริการอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๒) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อประยุกต์ในการงานด้าน โภชนาการและการก่าหนดอาหาร  

๓) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของนักโภชนาการและนักก่าหนดอาหาร
วิชาชีพ  

๔) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีบุคลิกภาพดี สุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีจิตอาสาเพ่ือพัฒนา
สังคมและท้องถิ่น 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการวิชาการคณะพิจารณามีมติเห็นชอบแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร
โภชนาการและการก่าหนดอาหาร โดยให้มีการแก้ไขเอกสารและด่าเนินการส่งส่านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียนต่อไป 

 
 
 
 

http://acad.vru.ac.th/acad/meeting_board/2567_03_03_meeting/4.1.pdf
http://acad.vru.ac.th/acad/meeting_board/2567_03_03_meeting/4.1.pdf
http://acad.vru.ac.th/acad/meeting_board/2567_03_03_meeting/4.1.pdf
http://acad.vru.ac.th/acad/meeting_board/2567_03_03_meeting/4.1.pdf
https://shorturl.asia/86Rys


 

~ ๓ ~ 

 
อาจารย์ชวลิต โควีระวงศ์ ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ น่าเสนอที่ประชุม ดังนี้ 

  ๕.๒ พิจารณาเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ วท.บ. (วิทยาการข้อมูล) เพ่ือปรับเปลี่ยนการผลิตบัณฑิต
ให้ก้าวหน้าทันต่อกระแสเปลี่ยนแปลงของสังคมเทคโนโลยี และเศรษฐกิจ เพ่ือจึงขอเสนอเปิดหลักสูตรใหม่ วท.บ. 
(วิทยาการข้อมูล) 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการวิชาการคณะมีมติเห็นชอบขอเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 
วิทยาการข้อมูล โดยให้มีการแก้ไขเอกสารให้เรียบร้อยและด่าเนินการต่อไป 

 
  ๕.๓ พิจารณาการเบิกค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างส่าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  
สายวิชาการ ที่ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ ผศ.ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์ 

 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเอกสารหลักฐานการขอเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
ค่าจ้างส่าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง
ส่าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการที่ด่ารงต่าแหน่งทาง วิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ ผศ.ณฐพงศ์  
เมธินธรังสรรค์ ประจ่าปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีบทความวิจัยเรื่อง “เปรียบเทียบผลการเบียนของแตนเบียน 
ANISOPTEROMALUSCALANDRAE(HOWARD)และTHEOCOLAXELEGANS(WESTWOOD) ต่อด้วงงวงข้าว” 
ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒ หน้า ๘๓-๙๔  
และอยู่ในวงรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ขอรับการประเมิน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)  
และอยู่ในฐาน TCI ๒ 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการวิชาการคณะมีมติเห็นชอบการเบิกค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
ค่าจ้างส่าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ ผศ.ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

รศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดี น่าเสนอที่ประชุม 
๖.๑ การจัดท่าเล่มเขียว (ปัญหาพิเศษ) ของนักศึกษาที่ก่าลังจะจบ เนื่องจากการท่าเล่มเขียวมี

ค่าใช้จ่าย ดังนั้นขึ้นอยู่กับหลักสูตรพิจารณาก่าหนดรูปแบบของเล่มปัญหาพิเศษ หากหลักสูตรใดยังคงมีความประสงค์ให้
นักศึกษาจัดท่าเล่มขอให้หลักสูตรจัดหาพ้ืนที่จัดเก็บเอกสารให้แก่นักศึกษา และขอให้หลักสูตรก่าชับตรวจสอบให้นักศึกษา
จบการศึกษาตามก่าหนดระยะเวลา เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการวิชาการคณะรับทราบ 
 

ปิดประชุม  เวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 
    นางสาวสายพิน ทาทอง  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
    ผศ.ดร.พรรณวิภา   แพงศรีผู้ ตรวจรายงานการประชุม 
 
    รศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล  ผู้รับรองรายงานการประชุม                            
 

 


